



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๖๖

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/เลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้สำรวจจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการขอขบประมาณในส่วนขอตำแหน่งสำรองโดยได้นำข้อมูลเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผลกระทบต่องบประมาณในภาพรวม จึงมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ไปทบทวนประกาศ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับสำรองตำแหน่งที่จะนำไปขอตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษอีกครั้ง ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองการเจ้าหน้าที่แล้วเห็นว่า อัตราการเบิกจ่ายฯ ดังกล่าวเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีผลกระทบต่อทางการเงิน และเป็นผลผูกพันในระยะยาว จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

๑) ศึกษาเกณฑ์การกำหนดจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ ของหน่วยงานอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น ว่าในแต่ละประเภทตำแหน่งหรือตำแหน่งที่สายงานใดบ้าง และจะกำหนดได้จำนวนกี่คน

๒) ให้วิเคราะห์ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญให้ชัดเจนว่า เมื่อดำรงตำแหน่งแล้ว ในแต่ละปีจะต้องมีภาระงานหรือทำผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญอย่างไรบ้าง และรวมถึงผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล เช่น การให้ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษสามารถดำรงตำแหน่งทางบริหาร เช่น หัวหน้างาน ได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓) ให้หาข้อมูลค่าผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบ และหากกองการเจ้าหน้าที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในแต่ละสายงานแล้ว ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการกำหนดอัตราค่าสื่อสิ่งพิมพ์ และค่าตอบแทนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในแต่ละปี เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้ตามที่เสนอ และให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Dmr

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ